

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ

(Thời gian bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020)

Môn: Ngữ văn 8

Tuần từ ngày 10 đến 15 tháng 2 năm 2020 (tuần 24)

Tiết 85: Ngắm trăng, Đi đường (*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Nêu vài nét sơ lược về tác giả Hồ Chí Minh và xuất xứ của 2 bài thơ này?

Câu hỏi 2: Nêu những điểm nổi bật trong nghệ thuật và ý nghĩa của hai bài thơ này?

Câu hỏi 3: hs học thuộc lòng hai bài thơ này.

Tiết 86: Câu cảm thán (*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Nêu đặc điểm về hình thức và chức năng của câu cảm thán thán?

Câu hỏi 2: làm bài tập sgk trang 44,45.

Tuần từ ngày 17 đến 22 tháng 2 năm 2020(tuần 25)

Tiết 89: Câu trần thuật (*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Nêu đặc điểm về hình thức và chức năng của câu trần thuật?

Câu hỏi 2: làm các bài tập sgk trang 46,47

Tiết 90: Chiếu dời đô (*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Thể loại chiếu là gì?

Câu hỏi 2: Nêu ý nghĩa của việc dời đô?

Câu hỏi 3: nêu nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản?

Tiết 91: Câu phủ định (*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Nêu đặc điểm về hình thức và chức năng của câu phủ định?

Câu hỏi 2: làm các bài tập sgk trang 53,54

Tuần từ ngày 24 đến 29 tháng 2 năm 2020 (tuần26)

Tiết 93, 94: Hịch tướng sĩ(*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: sơ lược về tác giả Trần Quốc Tuấn?

Câu hỏi 2: Đức tính giản dị của bác Hồ thể hiện ở đâu?

Câu hỏi 3: Tình yêu nước và ý chí quyết thắng của tác giả được thể hiện ntn trong văn bản?

Câu hỏi 4: Nêu Nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản này?

Tiết 95: Hành động nói(*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Hành động nói là gì?

Câu hỏi 2: Các kiểu hành động nói thường gặp?

Câu hỏi 3: làm bài tập sgk trang 63,64,65

Gv soạn: Mai Thị Hồng Nhung